



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. โทร. ๐-๗๗๕๐-๖๖๒๒
 ที่ ขพ ๗๗๕๐๑/๑๗/๗ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
 เรื่อง รายงานผลการสรรหาพนักงานจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหาดยาย/ปลัดอบต./หน.สำนักปลัด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ที่ ๑๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสรรหาบุคคล มาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) สังกัด สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ จึงขอรายงานผลการดำเนินการสรรหา ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลข ประจำตัว สอบ	คะแนนประเมิน						รวม คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
			ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป		ความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง		ความเหมาะสม ตำแหน่ง				
			คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้			
๑	นางสาวปิ่นจิรา มีสถิตย์	๐๐๑	๑๐๐	๗๖	๑๐๐	๘๘	๑๐๐	๙๖	๒๖๐	๘๗	

ข้อระเบียบ

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต่อไป

๒. มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบเป็นหลักการให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดชุมพร ก่อนทุกครั้งภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๓.๔ การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และทั่วไปคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีที่

(ก) ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ ก.อบต.จังหวัด

(ข) มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา อัททัญญู)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

-

-

(นางกุลลาบ มีทิม)

รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ปฏิบัติราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่สอบได้ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนที่สอบได้ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวปิ่นชिरา มีสฤติย์	๘๗	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จะเรียกใช้บัญชีลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่งมาทำ
สัญญาจ้าง และบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางกุลลาบ มีติม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย